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ประสบการณ์นอกห้องเรียน...
เปลี่ยนชีวิต 
โครงการสำารวจสถานการณ์ของระบบรางน้ำาทิ้ง
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างแนวทาง
การจัดการระบบรางน้ำาทิ้งเพื่อลดกลิ่น
โดยการมีส่วนร่วม
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โครงการนี้ทำาให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น
และเข้าใจว่าการเรียนไม่ใช่การเรียนเพื่อจำา 
แต่เราเรียนเพื่อเข้าใจ เพื่อให้คิดเชื่อมโยง
สิ่งต่างๆ รอบตัวเข้าด้วยกัน ซึ่งข้อสอบ
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์และ
เชื่อมโยง ผลที่ได้จากโครงการนี้ติดตัวมาคือ 
การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง จึงทำาให้เราทำา
ข้อสอบได้ดีขึ้น จากแต่ก่อนแทบจะไม่คิด
เลยด้วยซ้ำา แต่โครงการนี้ทำาให้เราหยุดคิด
ก่อนจะเขียนคำาตอบออกไป

เพราะเห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่ทำาโครงการเมื่อปี 

ที่ผ่านมาว่า “การเรียนรู้จากการลงมือทำา คือการ 

เรียนรู้ที่ดีที่สุด” เมื่อได้รับโอกาสในปีนี้ ทีมงานที่

ประกอบด้วย เติ้ล-ศรีสุรางค์ พงษ์ดำา เจ-สิเหมือนฝัน 

เพช็รทอง โฟม-สุภเกยีรต ิอยูส่ำาราญ ตา่ย-ประดษิฐา 

แกว้เลศิ นกัศกึษาช้ันปีที ่3 สาขาวชิาการจัดการชุมชน  

คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จึงไม่รีรอ รวมตัวกันทำาโครงการ

เพ่ือแก้ไขปัญหาในมหาวิทยาลัย ที่ศูนย์ประสานงาน

วิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือกับสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิ 

สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

สร้างห้องเรียนทางสังคมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ 

เรียนรู้วิชาการและวิชาชีวิตผ่านทำาโครงการ
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“โอกาส” พัฒนาตน พัฒนาสังคม

“คนอื่นเขาอาจจะเห็นปัญหาเหมือนเรา แต่ที่เขาไม่กล้าลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหา  

อาจเปน็เพราะไมไ่ดร้บัโอกาส ไมม่พีืน้ทีใ่ห้เขาไดล้กุข้ึนมาแก้ปัญหาเหมอืนเรา แต่เพราะเรา

ได้รู้จักโครงการนี้ทำาให้เรามีพ้ืนที่ มีโอกาสมากกว่าคนอื่น และพวกเราเลือกท่ีจะไม่ปล่อย

โอกาสนีไ้ป อาสาเขา้มาแก้ปัญหาเรือ่งน้ำาในมหาวทิยาลยั” คอืคำาบอกเลา่ของทมีงานท่ีเหน็

โอกาสเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย 

เม่ือย้อนถามถึงจุดเริ่มที่ทำาให้พวกเขามาถึงวันนี้ได้ ทีมงานบอกว่า เพราะมีโอกาส

เข้าไปช่วยงานพี่เอิร์ธ-วิกรม นันทวิโรจน์สิร ิรุ่นพี่ปีที่แล้วในมหกรรมพลังเด็กและเยาวชน

ภาคตะวันตกเมื่อปีท่ีผ่านมา เห็นเป็นโครงการท่ีดีมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและส่วนรวม  

จึงถามพี่เอิร์ธถึงที่มาที่ไปของโครงการและวิธีการทำางาน 

“เห็นกระบวนการระดมความคิด การนำากระบวนของพี่เลี้ยงก็รู้สึกสนใจ ยิ่งเห็นน้องๆ 

ที่เด็กกว่าเราทำาโครงการเพื่อบ้านเกิด ยิ่งรู้สึกอยากทำา” เติ้ล บอก

ขณะที่โฟม เสริมต่อว่า เห็นน้องหลายๆ โครงการคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนตนเอง 

เราก็อยู่ในชุมชนเหมือนกัน แต่ชุมชนของเราเป็นมหาวิทยาลัย เลยอยากเข้าร่วม

โครงการเพื่อจะได้นำาวิธีคิด วิธีทำางานไปแก้ไขปัญหาในมหาวิทยาลัยบ้าง เมื่อต่างคน

ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน สิ่งที่ต้องคิดต่อคือแล้วจะทำาโครงการเกี่ยวกับอะไรดี... 

“พี่เลี้ยงโครงก�รชวนคิดถึงที่ม�ของน้ำ�เสียว่� จริง ๆ แล้วน้ำ�เสียมีส�เหตุ

ม�จ�กไหน ทำ�ให้เร�ได้รู้ว่� น้ำ�เสียม�จ�กพวกเร�เอง ทำ�ให้เร�คิดต่อว่� 

พวกเร�จะทำ�อะไรที่ยั่งยืนม�กกว่�ก�รโยนอีเอ็มบอลลงร�งน้ำ� ที่เป็นก�ร

แก้ปัญห�แค่ปล�ยเหตุ ทำ�อย่�งไรจึงจะแก้ปัญห�ที่ต้นเหตุได้”

ตั้งต้นสานต่อ...หญ้าสาน GEN 2

แม้จะเห็นประโยชน์ว่าการทำาโครงการดีต่อตนเองและมหาวิทยาลัย แต่เพราะไม่เคย

ทำาโครงการมาก่อน อาการไปไม่เป็นก็เกิดขึ้น จนอาจารย์อ๋อ-ฐิติมา เวชพงศ ์แนะให้ลอง

เดนิสำารวจรอบๆ มหาวทิยาลยัดวูา่มปีญัหาอะไรบา้งทีเ่ราพอจะแกไ้ขได ้ระหวา่งเดนิสำารวจ

ได้กล่ินน้ำาเสีย ก็เกิดคำาถามว่า น้ำาเสียพวกน้ีมาจากไหน ทำาไมถึงส่งกล่ินเหม็นรุนแรงขนาดน้ี 

และนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำาโครงการสำารวจสถานการณ์ของระบบรางน้ำาทิ้งภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างแนวทางการจัดการระบบรางน้ำาทิ้งเพื่อลดกลิ่น 

โดยการมีส่วนร่วม โดยมีอาจารย์อ๋อเป็นที่ปรึกษา

 แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็มีหลงทางกันบ้าง “หลังจากท่ีได้ข้อสรุปว่าจะทำาเกี่ยวกับ 

การแก้ปัญหาน้ำาเสีย พวกเราก็ช่วยกันหาข้อมูลทั้งจากพี่เอิร์ธท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราง 

น้ำาเสียไว้บ้างแล้ว และลงพ้ืนที่พูดคุยกับบุคลากรที่ดูแลเรื่องรางน้ำาทิ้ง หลังจากได้ข้อมูล 
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มาคร่าวๆ แล้ว ก็มาเขียนแผนในกิจกรรมนับ 2 ย่ัวให้คิด ยุให้ทำา ตอนแรกคิดจะทำาอีเอ็มบอล

บำาบัดน้ำาเสยี แตพ่ีเ่ล้ียงโครงการชวนคดิถึงทีม่าของน้ำาเสยีวา่ จรงิๆ แลว้น้ำาเสยีมสีาเหตุ

มาจากไหน พอนัง่คดิกร็ูว้า่ น้ำาเสยีมาจากพวกเราเอง จงึเป็นจดุเริม่ต้นให้เราคดิต่อวา่ 

พวกเราจะทำาอะไรทีย่ัง่ยนืมากกวา่การโยนอเีอม็บอลลงรางน้ำา ทีเ่ปน็การแกป้ญัหาแค่

ปลายเหตุ ทำาอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได ้จนเป็นที่มาของโครงการนี้” เติ้ลกล่าว

เมือ่ไดเ้ปา้หมายแลว้วา่ ตอ้งการแกป้ญัหารางน้ำาทิง้ของมหาวทิยาลยั กม็เีรือ่งทา้ทาย

มาให้คดิตอ่วา่ ทำาอยา่งไรคนในมหาวทิยาลยัจงึตระหนักและเขา้ใจในสิง่ทีพ่วกเขาทำา 

และรูเ้หตขุองการเกดิน้ำาเสยี ระดมความคดิจนได้ข้อสรุปว่า จะจัดกิจกรรมสำารวจเส้นทาง

รางน้ำาเสยี โดยกลุม่มีเป้าหมายคอื นกัศกึษา บคุลากร และบุคคลทีเ่กีย่วข้องในมหาวทิยาลยั 

ให้มาร่วมกันเดินสำารวจว่าระบบรางน้ำามีอะไรบ้าง และน้ำาเสียเกิดข้ึนได้อย่างไร โดยเดิน

สำารวจรางน้ำาทิ้ง 2 ครั้ง และจัดเวทีระดมความคิดเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการ 

น้ำาทิ้งของมหาวิทยาลัยอีก 1 ครั้ง 

เมื่อกิจกรรมที่คิดทำาลงตัว ทีมงานเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี 

จำานวน 50 คน ผ่านเฟซบุ๊ก และสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย แต่ระหว่างรออาสา

สมัคร ทีมงานก็เตรียมแบ่งบทบาทหน้าที่และรูปแบบของการทำากิจกรรม มีทัวร์ทำาหน้าที่

ละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนเติ้ลและโฟมทำาหน้าที่เก็บข้อมูลตอนลงพื้นที่และ

ดูภาพรวม เจชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดและคุยเรื่องการใช้น้ำา

เมื่อถึงวันจริง อาสาสมัคร 150 คนพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม แต่เพราะจำานวนผู้เข้าร่วม

เกินเป้าไปมาก ทีมงานจึงต้องปรับแผนใหม่ให้รองรับกับจำานวนคนที่เพิ่มขึ้น แม้จะสับสน
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ปนตื่นเต้น ทีมงานก็สามารถรับมือได้จนกิจกรรมครั้งแรกผ่านไปด้วยดี 

“จากเดิมท่ีคิดจะทำากิจกรรมเช็กอินก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการแบ่งกลุ่ม ทัวร์ท่ีรับผิดชอบ

สนัทนาการจงึปรบัแผนเป็นการละลายพฤติกรรมแทน หลงัจากนัน้จงึแบง่กลุม่ลงพืน้ทีส่ำารวจ

รางน้ำารอบมหาวิทยาลัย โดยแจกโจทย์คือ ให้ดูว่าในรางน้ำามีอะไรบ้าง เช่น ขยะ เศษใบไม้ 

จากนั้นให้เหล่าอาสาสมัครช่วยกันเก็บขยะจากข้างๆ รางน้ำาข้ึนมาด้วย เป็นอุบายให้ช่วย

ทำาความสะอาดมหาวิทยาลัยไปในตัว” เจ อธิบาย 

เม่ือโจทยพ์รอ้มทีมงานพรอ้ม แถวเดินสำารวจรางน้ำารอบมหาวทิยาลยั 3 สายทีอ่งิจาก

เส้นทางหลกัของรางน้ำาทิง้รอบมหาวทิยาลยั เสน้ทางแรกคือ อาคารเรยีนรวม 1 ไปถงึอาคาร

คณะบริหาร มีเติ้ลและโฟมเป็นคนพาเดินสำารวจ เส้นทางที่ 2 จากคณะบริหารถึงอาคาร

เรยีนรวม 2 ตา่ยและทวัรเ์ปน็คนรับผดิชอบ และเสน้ทางที ่3 จากอาคารวิทยบริการไปจนถึง 

ตึกโบราณคดี เส้นนี้มีเจเป็นคนพาเดินสำารวจ เวลา 16.00-18.00 น. บริเวณรางน้ำาท้ิงรอบ

มหาวิทยาลัยจึงเต็มไปด้วยเหล่าอาสาสมัคร

เติ้ล บอกว่า หลังลงพื้นที่เพื่อสำารวจรางน้ำาทิ้งแต่ละเส้นแล้ว ให้แต่ละสายนำาข้อมูล

กลับมาเขียนลงในฟลิปชาร์ต ท้ังส่ิงท่ีพบเห็นระหว่างลงพ้ืนท่ี ความรู้สึกท่ีได้รับ และข้อเสนอแนะ

ท่ีอยากให้มีในคร้ังต่อไป โดยข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีพบคือ เศษใบไม้ และก่ิงไม้ร่วงอยู่ในรางน้ำาท้ิง

เป็นจำานวนมากทำาให้เกิดการทับถมของใบไม้ท่ีนำามาซ่ึงกล่ินไม่พึงประสงค์ ส่วนข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรางน้ำาทิ้งให้มากกว่านี้  

ซ่ึงทีมงานก็ยอมรับว่า เป็นจุดอ่อนของทีมท่ีมีข้อมูลท่ีไม่มากพอ ทำาให้ทีมงานเห็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง และรีบแก้ไขเร่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรางน้ำาอย่างจริงจัง 

สืบ ค้น ทำา 

เม่ือเห็นจุดอ่อนของตัวเองคือ ข้อมูล ท้ังหมดตัดสินใจนำาเร่ืองน้ีไปหารือกับอาจารย์อ๋อ 

และได้รับคำาแนะนำาให้เข้าไปพูดคุยกับบุคลากรที่ทำางานด้านการจัดการน้ำา คือพี่จืด- 

ชลากร ศพัทะเสรี หวัหนา้งานสวนสนามและภมูทิศัน ์ทีม่คีวามรูแ้ละขอ้มลูเกีย่วกบัระบบ

การจดัการน้ำาท้ิงในมหาวทิยาลยั และนำาขอ้มลูของพีเ่อิรธ์มาศกึษาเพิม่เติม จนได้ขอ้มลู

ครบถ้วน

“ตอนแรกพวกเราไม่รู้เลยว่าบ่อพักน้ำาเหล่านี้ใช้ทำาอะไร รู้แค่ว่าเป็นบ่อน้ำา ไม่รู้

ประโยชน์ของมัน แต่หลังจากท่ีเราเร่ิมศึกษาข้อมูลทำาให้เราเห็นประโยชน์ของมันมากข้ึน 

เวลาใครถามเรื่องของรางน้ำาทิ้งตอนนี้เราสามารถตอบได้หมด” ทัวร์ เล่าความเปลี่ยน 

แปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเริ่มเห็นความสำาคัญของระบบรางน้ำาทิ้ง 

1 เดือนผ่านไป ด้วยภาระการสอบ ทีมงานจึงต้องเว้นว่างการทำาโครงการระยะหนึ่ง 

แม้จะไม่ได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน แต่ทีมงานยังคงพูดคุยและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน 

อยู่เสมอ จนการสอบผ่านพ้นไป กิจกรรมคร้ังท่ี 2 ก็เกิดข้ึน แต่คร้ังนี้ทีมงานอยากได้ 

อาสาสมัครท่ีสนใจทำากิจกรรมจริงๆ จึงประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กอย่างเดียว ต้ังเป้าไว้ที่  
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30 คน แต่มีคนสนใจเพียงแค่ 16 คน การลงพื้นที่สำารวจ

ครั้งที่ 2 จึงเน้นไปที่การพาอาสาสมัครเดินสำารวจรางน้ำา

ทิ้งบริเวณหอพักนักศึกษาตั้งแต่หอ 3 ไปจนถึงหอพัก 6 

และผ่านโรงอาหารหอ 2 ท่ีเป็นรางน้ำาทิ้งโดยตรง ส่วน 

รูปแบบการลงพ้ืนที่สำารวจยังคงเดิมคือ ดูสิ่งที่อยู่รอบๆ 

รางน้ำา และในรางน้ำา 

เพราะเรียนสาขาการจัดการชุมชน ทีมงานจึงเลือก

ใช้แผนที่เดินดินเป็นเครื่องมือในการสำารวจรางน้ำาทิ้งใน

ครัง้นีด้ว้ย เพือ่ชว่ยใหท้กุคนเหน็ภาพรวมของการสำารวจ

ว่าพบเจออะไร ตรงไหน อย่างไร และระหว่างเดินสำารวจ

อาสาสมัครบางส่วนถามถึงที่มาของปัญหาน้ำาเสียว่ามา

จากไหน อย่างไร ทีมงานใชโ้อกาสนีช้วนเหลา่อาสาสมัคร

คิดต่อว่า แท้ที่จริงแล้วปัญหาน้ำาเสียเกิดจากอะไร 

มหาวิทยาลัยหรือนักศึกษากันแน่ท่ีเป็นคนทำาให้เกิด

ปัญหานี้ พอทีมงานกระตุกคิดด้วยคำาถามเช่นนี้ ทำาให้

หลายคนเริ่มเข้าใจท่ีมาของปัญหาน้ำาเสียในรางน้ำาท้ิง 

มากข้ึน และบางคนก็บอกว่า จากเดิมก็แค่เห็นแต่ไม่ได้

สนใจวา่รางน้ำาทิง้คืออะไร แตว่นันีเ้ขารูจ้กัระบบรางน้ำาทิง้

มากขึ้น ซึ่งถือว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

และเพือ่ให้การทำาโครงการตอ่เน่ือง หลังจบกจิกรรม

คร้ังท่ี 2 ไม่นาน ทีมงานจัดเวทีค้นหาแนวทางการ

จดัการรางน้ำาทิง้ โดยกลุม่เปา้หมายทีต้่องการให้เข้าร่วม

ในครั้งนี้เป็นทั้งนักศึกษา บุคลากร และพ่อค้าแม่ค้าใน 

โรงอาหาร จำานวน 30 คน ทีมงานบอกว่า คาดหวังกับ

กิจกรรมคร้ังนี้มาก แต่สุดท้ายมีผู้สนใจเข้าร่วมเพียง  

14 คน เป็นนักศึกษา 10 คน แม่ค้า 3 คน และบุคลากร 

1 คน ถึงแม้จำานวนคนจะไม่ถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้ แต่ก็ 

ไม่สามารถทำาลายความตั้งใจของพวกเขาได้ 

“ยอมรับว่าใจแป้วเหมือนกัน ที่เห็นเข้าร่วมน้อย 

เพราะวางแผนรองรับคนไว้เยอะมาก ต้ังแต่หน้าประตูห้อง

ที่ออกแบบให้คนมาถ่ายรูปกับบอร์ดที่เราจัด มีการทำา

วดิโีอประมวลกจิกรรมการลงพืน้ทีท่ีผ่า่นมา เมือ่ผูเ้ขา้รว่ม

ไม่ถึงเป้าจึงปรับแผนกันนิดหน่อย แบ่งกลุ่มออกเป็น  

2 กลุ่ม คละกันทั้งนักศึกษา บุคลากร และแม่ค้า โดยมี

ทีมหญ้าสานเข้าไปร่วมกลุ่มด้วย” ทัวร์ เล่ารายละเอียด

เติ้ล เล่าว่า กระบวนการค้นหาแนวทางในการ

จดัการระบบรางน้ำาทิง้ทำาผา่นฟลปิชารต์ จากนัน้นำาขอ้มลู

ที่ได้จากการระดมความคิดท้ังหมดมาจัดกลุ่มออกเป็น  
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3 ประเด็น คือ 1.การใช้น้ำา โดยผู้เข้าร่วมเสนอว่า การใช้

น้ำาอย่างประหยัดน่าจะเป็นแนวทางในการจัดการระบบ

รางน้ำาท้ิงไดด้ทีีส่ดุ 2.การทิง้ขยะใหถ้กูทีเ่พือ่ป้องกนัไมใ่ห้

เศษขยะลอยลงไปในรางน้ำาทิ้งที่นำามาซึ่งปัญหาน้ำาเสีย 

และ 3.การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการ

ดแูล และทำาความสะอาดรางน้ำาทิง้ หลงัจากไดข้อ้สรปุใน

แนวทางการจดัการระบบรางน้ำาทิง้ครบทัง้ 3 ประเดน็แลว้ 

ทีมงานจัดการคืนข้อมูลให้มหาวิทยาลัย โดยจัดทำา

เป็นเอกสารสรุปกิจกรรมการทำาโครงการยื่นต่อ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร  

รองอธิการบดีของวิทยาเขตเพชรบุรี

ปัญหาถูกแก้...คนถูกเปลี่ยน 

หลังจากย่ืนเอกสารคืนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ

จัดการระบบรางน้ำาทิ้งให้กับมหาวิทยาลัยได้ไม่นาน  

ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาลอกท่อระบายน้ำาที่

อยู่รอบมหาวิทยาลัย จากเดิมที่เคยมีการลอกน้ำาท้ิง

เทอมละครั้ง ก็เปลี่ยนเป็นเดือนละ 2 ครั้ง รางน้ำาทิ้งที่

เคยมีเศษกิ่งไม้และขยะทับถมอยู่ในรางน้ำา จนกลายเป็น

ที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ อีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 

แต่ปัจจุบันรางน้ำาทิ้งรอบมหาวิทยาลัยปราศจากกิ่งไม้ 

และเศษขยะ กลิ่นเหม็นที่เคยส่งกลิ่นคุกคามเวลาเรียนก็

ลดน้อยลงตามไปด้วย 

“สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของวิธีคิด จ�กเดิมที่ไม่เคยคิดทำ�ง�นเพื่อส่วนรวม คิดแต่ทำ�ง�นให้เสร็จ

เท่�นั้น แต่โครงก�รนี้ทำ�ให้เข้�ใจว่� ก�รทำ�ง�นไม่จำ�เป็นต้องมองที่เป้�หม�ยอย่�งเดียว แต่ระหว่�ง

ท�งคือประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ที่มีค่�ยิ่ง นอกจ�กนี้เธอยังได้นำ�คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รทำ�โครงก�ร

ไปปรับใช้ในก�รเรียนด้วย”
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ไม่เพียงแค่รอให้มหาวิทยาลัยเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเดียว แต่ทีมงานมองว่า 

มหาวทิยาลัยกค็อืชมุชน เราเป็นคนในชมุชนกต้็องเขา้มามสีว่นรว่มแกไ้ขปญัหานีด้้วย

เช่นกัน จึงใช้เวลาหลังเลิกเรียนในรายวิชาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา และแนวทาง

ในการจัดการระบบรางน้ำาทิ้งผ่านวิดีโอ และรูปภาพของบ่อน้ำาที่แห้งสนิทเพื่อให้เห็น

สถานการณ์ของวิกฤติน้ำาในมหาวิทยาลัย ท่ีทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันประหยัดน้ำา 

ผลจากการให้ข้อมูลในครั้งนั้น ทำาให้เพื่อนบางกลุ่มเกิดการตั้งคำาถามกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นผลตอบรับที่ดีของการทำาโครงการ 

ไม่ใช่แค่เพียงมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลง ทีมงานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

“แต่ก่อนตอนอยู่หอใน เราใช้น้ำาฟรี จึงมักไม่ค่อยเห็นค่าของน้ำามากเท่าไหร่  

บางครั้งก็เปิดน้ำาท้ิงไว้แล้วไปเล่นเกม โดยไม่สนใจว่าสิ่งท่ีเราทำาจะส่งผลกระทบกับ 

ใครบ้าง โครงการน้ีทำาให้เราเห็นท่ีมาของน้ำาท่ีเราใช้ ทำาให้เราเห็นคุณค่าของน้ำามากข้ึน 

ถึงตอนนี้เราจะย้ายมาอยู่หอข้างนอกแล้วแต่พฤติกรรมการประหยัดน้ำาของเราถูกฝัง

ติดตัวไปแล้ว” ทัวร์บอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่เปลี่ยนวิธีคิดและเห็น 

ความสำาคัญของน้ำามากขึ้นแล้ว ยังทำาให้เขาเห็นความสำาคัญของการใช้เครื่องมือในการ 

ลงพื้นที่มากขึ้น 

“แม้จะเรียนการจัดการชุมชนอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเคร่ืองมือสำาคัญกับการลงพ้ืนท่ี

อย่างไร เช่น แต่ก่อนไม่เห็นความสำาคัญว่าไทม์ไลน์มีประโยชน์อย่างไร แต่โครงการนี้ทำาให้

เขารู้ว่าเครื่องมือไทม์ไลน์สามารถนำาพาเขาและคนในพื้นที่ย้อนกลับไปค้นหาที่มาท่ีไปของ

ชุมชนได้ ยิ่งเมื่อมีโอกาสนำาความรู้เรื่องการใช้ไทม์ไลน์ไปนำาเสนอให้กับหน่วยงานที่ฝึกงาน

ใช้เป็นเครื่องมือลงพื้นที่เก็บข้อมูล จึงยิ่งภูมิใจที่ได้มีโอกาสขยายผลความรู้”

ส่วนเติ้ล บอกว่า โครงการนี้ทำาให้เธอคิดเป็นระบบมากขึ้น สามารถคิดเชื่อมโยงได้ว่า 

ถ้าทำาแบบนี้แล้วผลที่เกิดจะเป็นอย่างไร ท่ีเป็นแบบนี้เพราะพี่เลี้ยงโครงการพลังเด็กและ 

เยาวชนฯ คอยกระตุน้ใหค้ดิอยูต่ลอดเวลา ชวนใหเ้ธอมองอย่างเปน็ระบบ สิง่ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน

หลังจากเข้าร่วมโครงการน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนที่ดีขึ้นมาก

 “เพราะเรามคีวามรบัผดิชอบมากขึน้และเขา้ใจวา่การเรยีนไมใ่ชก่ารเรยีนเพือ่จำา 

แตเ่ราเรยีนเพือ่เขา้ใจ เพือ่ใหค้ดิเชือ่มโยงสิง่ต่างๆ รอบตัวเขา้ด้วยกนั ซึง่ข้อสอบสว่น

ใหญท่ีเ่ราทำาจะเปน็ขอ้สอบเชงิคดิวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยง ผลทีไ่ดจ้ากโครงการนีต้ดิตวั

มาคือ การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง จึงทำาให้เราทำาข้อสอบได้ดีขึ้น จากแต่ก่อนแทบจะ

ไม่คิดเลยด้วยซ้ำา แต่โครงการนี้ทำาให้เราหยุดที่จะคิดก่อนจะเขียนคำาตอบออกไป”  

เติ้ลเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของเธอในการทำาข้อสอบให้ฟัง 

ในขณะที่โฟม บอกว่า เดิมเขาไม่เคยสนใจสิ่งรอบตัวเลย แต่โครงการนี้ทำาให้เขา

เห็นว่าตัวเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาได้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำาหรับเขา

คือ ทักษะการพูด ที่แต่ก่อนไม่ค่อยพูดกับใคร การเข้าร่วมกิจกรรมนับ 1-5 ทำาให้เขา

ก้าวผ่านความกลัว และกล้าที่จะพูดมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรูปแบบกิจกรรมที่มักจะ

คละกลุ่มกัน บ่อยครั้งที่เขาได้อยู่กับกลุ่มน้องๆ ที่ไม่ค่อยกล้าพูดเหมือนกัน แต่เพราะเป็น
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พีใ่หญ่เขาจงึตอ้งอาสาพูดแทนน้องๆ เมือ่เปน็แบบนีบ้อ่ยๆ จงึกลา้พดูไปโดยปรยิาย ซึง่เขา

สามารถนำาไปปรับใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะได้อีกด้วย 

ส่วนเจ มองว่าส่ิงท่ีเปล่ียนไปคือเรื่องของวิธีคิด จากเดิมที่ไม่เคยคิดทำางานเพื่อ

ส่วนรวม คิดแต่ทำางานให้เสร็จเท่านั้น แต่โครงการนี้ทำาให้เธอคิดได้ว่า การทำางาน 

ไมจ่ำาเปน็ตอ้งมองท่ีเปา้หมายอยา่งเดยีว แต่ระหวา่งทางคอืประสบการณก์ารเรยีนรูท้ี่

มีค่ายิ่ง แม้สิ่งที่ทำาจะสำาเร็จหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้เธอยังบอกว่า ได้นำาความรู้ที่ได้

จากการทำาโครงการไปปรับใช้ในการเรียนจนส่งผลให้เกรดดีขึ้นด้วย 

“เพราะเราใช้ความเข้าใจมากข้ึน เวลาท่ีอ่านหนังสือแต่ก่อนจะใช้แต่การจำา จำาว่าตรงน้ี 

หนา้นีจ้ะออกขอ้สอบ แตห่ลงัจากท่ีเขา้ร่วมโครงการทำาใหเ้ราเรียนรู้วา่ เราต้องใชค้วามเข้าใจ

มากกว่าใช้ความจำา ทำาให้เราทำาข้อสอบได้”

โอกาสของการฝึกฝน

อาจารย์อ๋อ-ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ บอกว่า โครงการพลังเด็กและ

เยาวชนฯ สอดคลอ้งกบัรายวชิาทีต่อ้งลงชมุชน เป็นการฝกึประสบการณ์จรงินอกหอ้งเรียน 

การไดพ้บเจอผูค้นท่ี มากหนา้หลายตา การเตมิเตม็ความรูจ้ากพีเ่ลีย้งโครงการพลงัเดก็และ

เยาวชนฯ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเยาวชนเครือข่ายภาคตะวันตก ล้วนหนุนเสริม

ประสบการณ์ทั้งทักษะการฟัง การพูด และการคิดเชิงระบบของนักศึกษาที่สามารถนำากลับ

มาปรับใช้กับการเรียนได้เป็นอย่างดี 

“การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเริ่มจากเห็นปัญหา ลงมือทำา ทำาเสร็จแล้วมาทบทวนว่าดี

หรือไม่ดี แล้วนำากลับมาแก้ไข และลงมือทำาใหม่อีกครั้ง ขั้นตอนเหล่านี้เป็นการฝึกที่เพิ่มขึ้น

Young  Ac t i v e  C i t i z e n  2

177พลังพลเมืองเยาวชนภาคตะวันตก ปี 2



จากในหอ้งเรยีน เพราะการฝกึในหอ้งเรยีนอาจจะยงัไมเ่พยีงพอ แต่โครงการนีท้ำาให้

เขาได้ฝึกจากของจริง นักศึกษาจึงพัฒนาการดีขึ้น”

อาจารย์อ๋อ บอกต่อว่า เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่เรียนเก่ง เรียบร้อย แต่มีใจอยาก

ทำาอะไรเพือ่คนอ่ืน เมือ่ไดเ้ขา้มาทำาโครงการสิง่ทีเ่ปลีย่นอย่างแรกคอื กลา้ทีน่ำาเสนอ

ส่ิงท่ีตัวเองคิด และกล้าที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เมื่อเปิดความกล้าแล้ว 

ความกลัวในตัวก็หมด ที่เห็นชัดเลยคือเจกับเติ้ล ที่มีของเยอะ พอเขาได้ถูกฝึก

ประสบการณเ์หลา่นีเ้ลยเตมิเตม็ความมัน่ใจใหเ้ขามากข้ึน ความกลวัลดลง กลา้พูด 

กลา้นำาเสนอให้หอ้งเรยีน สว่นทวัร ์ก็สามารถเชือ่มโยงกระบวนการทำาโครงการและ

ความรู้จากชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี ย่ิงเขาได้ไป ฝึกงาน การได้เห็นของจริง ย่ิงทำาให้

เขาต่อยอดพัฒนางานได้ไม่ยาก 

ขณะท่ีโฟม ปกติเป็นเด็กหลังห้องแต่หลังจากทำาโครงการเขาขยับตัวมาอยู่ 

หน้าห้อง คอยช่วยเหลือและเกื้อหนุนเพื่อนๆ ต่ายเองด้วยบทบาทที่เป็นผู้นำาห้อง

อยู่แล้ว และอาจารย์ส่วนใหญ่ไว้ใจ จึงมีกิจกรรมให้รับผิดชอบเยอะ ส่วนโครงการน้ี 

มาเติมเต็มประสบการณ์ให้เขามากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องข้อมูล 

อาจารย์อ๋อ ย้ำาว่า โครงการนี้ช่วยเติมเต็มคำาว่านักจัดการชุมชนให้ 

สอดรับกับทฤษฎี ที่ทำาให้นักศึกษาเข้าใจคำาว่า “นักจัดการชุมชน” ที่ไม่ได้

มีหน้าที่ไปจัดการใครในชุมชน แต่มีหน้าท่ีเกื้อหนุนให้ชุมชนมีโอกาสพัฒนา

ด้วยเครื่องมือพัฒนาชุมชนที่มีพวกเขามีอยู่ 

และนีค่อืบทพสิจูนข์องคำากล่าวทีว่า่ “การเรยีนรูจ้ากการลงมอืทำา คือการ

เรียนรู้ที่ดีที่สุด” เพราะไม่เพียงแต่เกรดจะดีขึ้นเท่านั้น แต่ทักษะชีวิตจากการ

ทำาโครงการที่สอนให้คิดเป็น ทำาเป็น คือสิ่งที่ตอกย้ำาว่าการเรียนรู้ไม่จำาเป็น

ต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป การเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้และลองทำา 

สิ่งใหม่ๆ คือประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง ที่จะช่วยสร้างคนให้เป็นคนคุณภาพท่ีมี

ทั้งวิชาความรู้และวิชาชีวิตซึ่งเป็นที่ต้องการต้องการสังคม
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โครงการสำารวจสถานการณ์ของระบบรางน้ำาทิ้งภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างแนวทางการจัดการ 
ระบบรางน้ำาทิ้งเพื่อลดกลิ่นโดยการมีส่วนร่วม

ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.ฐิติมา เวชพงศ์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ทีมทำางาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประดิษฐา แก้วเลิศ ศรีสุรางค์ พงษ์ดำา  

สิเหมือนฝัน เพ็ชรทอง สุภเกียรติ อยู่สำาราญ 

วีรภัทร ชำานาญไพร
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